



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
28 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, มติชนสุดสัปดาห์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวหุ้น, bluechipthai, infoquest, thailandplus, thebangkokinsight, thaiqoute)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นายจอห์น บราวน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. โอโกต้า ร่วมกันเปิดตัวแพลตฟอร์มจองแพ็คเกจ ASQ อำนวยความสะดวกชาวไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศ และชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ สามารถค้นหาเปรียบเทียบแพ็คเกจ ASQ ในประเทศไทย มีการแสดงผลมากถึง 39 ภาษา บริการดูแลลูกค้า 21 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและจีน และมีกระบวนการชำระเงินที่สะดวกรวดเร็ว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ เบื้องต้นมีสถานประกอบการเข้าร่วมแพ็คเกจ ASQ ประมาณ 37 แห่ง และจะขยายเพิ่ม ASQ และ ALQ อีกกว่า 100 แห่ง คาดว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศกว่า 30,000 ราย สร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มอีกกว่า 1,000 ล้านบาท

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

-ศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศ วันที่ 27 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 ราย เดินทางมาจากอินเดีย 2 ราย สวีเดน 1 ราย สหรัฐฯ 3 ราย เยอรมนี 2 ราย สหราชอาณาจักร 1 ราย อิตาลี 1 ราย ลักเซมเบิร์ก 1 ราย โอมาน 1 ราย ซาอุดีอาระเบีย 4 ราย จอร์เจีย 2 ราย และโปแลนด์ 1 ราย เข้าพักสถานกักกันที่รัฐจัดให้ ผู้ป่วยสะสม 3,961 ราย รักษาหายเพิ่ม 2 ราย รวมเป็น 3,790 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 111 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 60 ราย

สื่อที่นำเสนอ :

นสพ.เดลินิวส์
-พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดน่านน้ำให้เรือต่างชาติเข้ามาได้ ทาง ครชล. ภาค 3 ได้ประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนภารกิจควบคุมและดูแลเรือยอชท์ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ภูเก็ต เพื่อให้อยู่ในพื้นที่ที่จอดเรือตามประกาศของกรมเจ้าท่า ขณะนี้มีเรือยอชท์จากต่างประเทศเข้ามาในน่านน้ำภูเก็ต 3 ลำ คือ เรือสัญชาติออสเตรเลีย และมาเลเซีย ทั้ง 3 ลำแจ้งประสงค์เข้ามาในน่านน้ำภูเก็ตนานแล้ว

สื่อที่นำเสนอ :

เว็บไซต์ kapook
-พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 สั่งการให้สองกองร้อยหน่วยขึ้นตรงที่มีฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดน จัดกำลังลาดตระเวนในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ตลอดจนป้องกันปรามกลุ่มขบวนการค้าสิ่งผิดกฎหมาย

ประเด็นผลกระทบ

1.พิธีลงนามสัญญาการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ข่าวหุ้น, js100, bluechipthai, nationtv, thebangkokinsight, newtv, isaranews, businesstoday) สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีน COVID-19 โดยการจองล่วงหน้าและสัญญาการจัดซื้อวัคซีนระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับ บ. AstraZeneca จก. โดยมี พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวังและประธานกรรมการ บ.สยามไบโอไซเอนซ์ จก. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทูตานุทูต ร่วมเป็นสักขีพยาน

-นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถือเป็นครั้งสำคัญในการลงนามร่วมกันระหว่างประเทศที่ทำการค้นคว้าวิจัยวัคซีนโควิด 19 ซึ่งเราได้ทำสัญญาจองซื้อ และกลุ่มนี้มีความก้าวหน้าสูงมาก คาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้ต้นปีหน้า จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในประเทศ ทั้งเรื่องการบรรจุภัณฑ์ การขนย้ายและการเก็บรักษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานให้ บ.สยามไบโอไซเอนซ์ ซึ่งเป็นบริษัทในพระปรมาภิไธย ดูแลการรับวัคซีนและแจกจ่ายไปยังประชาชน รวมถึงมอบให้ในภูมิภาคอาเซียนตามที่มีข้อตกลงกัน ส่วนเรื่องการวิจัย วัคซีนและอื่นๆ นั้น รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนและปรับระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนาจนเกิดผลิตภัณฑ์จากการวิจัยมากมาย เป็นการเพิ่มรายได้ในประเทศอีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับแนวทางที่จะใช้ในการเดินทางประเทศหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายลง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js100, nationtv, bluechipthai, newtv, thaigov, thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. แถลงข่าวหลังพิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ว่า ก่อนที่จะเลือก บ.แอสตรา เซนต้า

ประเด็นข่าว

ได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งราคา การขนส่ง การเก็บรักษา และอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศ ซึ่งหากการทดลองวัคซีนประสบความสำเร็จ เราจะได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน แต่หากมีความบกพร่องระหว่างการทดลอง บริษัทก็ต้องกลับไปพัฒนาให้วัคซีนใช้ได้

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ชี้แจงการเลือก บ.แอสตรา เซเนกา ว่า การจองซื้อครั้งนี้ไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้อ แต่มี บ.สยามไบโอไซเอนซ์ เป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมผลิตด้วย อีกทั้ง วัคซีนที่ ม.ออกซ์ฟอร์ด กับ บ.แอสตรา เซเนกา ผลิตถือเป็นเทคโนโลยีชั้นนำในการพัฒนาวัคซีน และเป็นงานวิจัยที่อยู่ในเฟส 3 ระดับแนวหน้า ซึ่งจะต้องนำไปขึ้นทะเบียนกับ อย. และกรมควบคุมโรคจะนำวัคซีนไปใช้ หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนคาดว่าจะไม่เกินกลางปี 2564 คนไทยจะได้ใช้วัคซีน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ จะดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับคนไทย ซึ่ง 1 คนต้องได้รับ 2 โดส วัคซีนของบริษัทดังกล่าวสามารถเก็บได้ในอุณหภูมิตู้เย็นปกติ ง่ายต่อการดูแลรักษา และประหยัดค่าขนส่งได้หลายล้านบาท ขึ้นแรกต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยคณะกรรมการจะประชุมในต้นเดือนหน้า หลักการคือ จะฉีดในบุคลากรทางการแพทย์ก่อน กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ติดเชื้อและมีโอกาสเสียชีวิตสูง และกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ติดเชื้อและมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อสูง คือ กลุ่มวัยรุ่น

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงกรณีประสิทธิภาพวัคซีนของ บ.แอสตรา เซเนกา อยู่ที่ประมาณ 60-90% ขณะที่บริษัทอื่นอยู่ที่ 90% ขึ้นไป ว่า ธรรมชาติของวัคซีนต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวอย่างน้อยเป็นปี จึงจะสรุปได้ว่าวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด รวมถึงเรื่องผลข้างเคียง ขณะนี้ 3-4 บริษัทที่เป็นคู่แข่งกันที่ประกาศออกมา ทดลองได้เพียง 2-3 เดือนเท่านั้น จึงเร็วเกินไปที่จะนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน

2.ประสิทธิภาพวัคซีนโควิด 19 ของแอสตรา เซเนกา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-นายปาสคาล โซเรียต ซีอีโอ บ.แอสตรา เซเนกา เผยว่า วัคซีนโควิด 19 ของบริษัทจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีน โดยการทดลองถูกออกแบบให้ต้องใช้ 2 โดส แต่ละโดสต้องทิ้งระยะ 4 สัปดาห์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมพัฒนาเผยแพร่ผลการทดลองว่า วัคซีนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพต่อต้านเชื้อโควิด 19 เฉลี่ย 70% แต่ผลการทดลองดังกล่าวเกิดข้อสงสัย เนื่องจากการทดลองครั้งแรก ทีมนักวิจัยให้วัคซีนโดสที่ 1 แค่ครึ่งโดสกับอาสาสมัครราว 3,000 คน ก่อนให้โดสที่ 2 แบบเต็มโดส พบมีประสิทธิภาพถึง 90% แต่การทดลองอีกชุดที่ทำกับอาสาสมัคร 9,000 คน และให้วัคซีนเต็มโดสทั้ง 2 โดสตามปกติ มีประสิทธิภาพเพียง 62% ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภูมิคุ้มกันชี้ว่า การสรุปผลการวิจัยด้วยการนำผลการทดสอบมาเฉลี่ยแบบที่ทีมวิจัยของแอสตรา เซเนกา และม.ออกซ์ฟอร์ดนำเสนออาจไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง เพราะการทดลองทั้ง 2 ครั้งมีความแตกต่างกัน ขณะที่ซีอีโอของแอสตรา เซเนกา ยืนยันว่าไม่ใช่ความผิดพลาดระหว่างการทดลอง

3.พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ จ.เชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-จ.เชียงใหม่ ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 1 ราย เป็นหญิงชาวไทย อายุ 29 ปี พักอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งใน ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง ต่อมามีอาการป่วยและเข้ารับการรักษาที่รพ.แห่งหนึ่งด้วยอาการจุกไม่ไ้กลืนและปวดเมื่อยตามร่างกาย วันที่ 26 พ.ย. ผลการตรวจเชื้อโควิด 19 เป็นบวก ถูกส่งตัวรักษาที่รพ.นครพิงค์แล้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังทำการสอบสวนโรคเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงอย่างเร่งด่วน โดยรายละเอียดที่ชัดเจน สธ.จะแถลงอย่างเป็นทางการต่อไป

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง, ข่าวสด, ประชาชาติ, สำนักข่าวไทย, จส.100, ผู้จัดการ, 77ข่าวเด็ด, newtv, nationtv, kaohoon, tnnthailand, posttoday, xinhuaithai, Infoquest, bangkokbiznews, positioningmag)

- สวีเดน สำนักพระราชวังเผย เจ้าชายคาร์ล ฟิลิป และเจ้าหญิงโซเฟีย มีผลตรวจโควิด 19 เป็นบวก ทั้งสองพระองค์ได้กักกันตัวเองในที่พำนัก
- เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 500 รายเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน นายกฯ เผยยอดผู้ติดเชื้อรายวันอาจเพิ่มถึง 1,000 ราย และอาจเกิดปัญหาขาดแคลนเตียงในรพ.
- จีน สมาคมประชาชนเพื่อมิตรภาพต่างประเทศแห่งมณฑลยูนนาน บริจาคเวชภัณฑ์ เช่น พาหนะลาดตระเวน น้ำยากรดนิวคลีอิก แก้วและเมียนมา
- มาเลเซีย เริ่มตรวจโควิดในแรงงานต่างชาติตั้งแต่ 1 ธ.ค.นี้ ผู้ป่วยสะสมเพิ่มต่อเนื่องเป็นมากกว่า 60,000 คนแล้ว
- เยอรมนี ประกาศขยายระยะเวลาล็อกดาวน์อีกอย่างน้อย 3 สัปดาห์ จนถึง 20 ธ.ค. แต่หากอัตราการติดเชื้อยังเป็นแบบนี้ต่อไปจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือน ม.ค. 2564 แม้จะเกิดกระแสประท้วงรัฐบาลเป็นระยะ
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 61,963,422 ราย เสียชีวิต 1,448,285 ราย รักษาหายแล้ว 42,782,170 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในโลก 13,450,712 ราย ตามด้วย อินเดีย 9,351,224 ราย บราซิล 6,238,350 ราย รัสเซีย 2,215,533 ราย และฝรั่งเศส 2,196,119 ราย ส่วนไทยอยู่อันดับที่ 151 ของโลก

วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 78 ปี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. นำผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 78 ปี และได้จัดพิธีสดับปกรณ์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว

ประเด็นข่าว

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, มติชนสุดสัปดาห์, เดลินิวส์, แนวหน้า, isaranews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการออกประกาศ สธ. ยกเว้นพืชกัญชา กัญชง ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ในส่วนของใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น และราก ว่า จะมีการเสนอมาให้ลงนามเร็วๆ นี้ ก่อนหน้านั้น ได้ลงนามในคำสั่ง สธ. แต่งตั้งคกก.ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ 34 คน โดยมี ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธาน

-ด้าน ภก.อนันต์ชัย กล่าวว่า การแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เป็นร่างฉบับที่ 8 ซึ่งอยู่ในชั้นกฤษฎีกา จะอนุญาตให้ผู้ป่วยปลูกกัญชาเพื่อใช้สำหรับดูแลสุขภาพตนเองและให้บุคลากรทางการแพทย์ปลูกเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้เบื้องต้น สถาบันกัญชาทางการแพทย์จะเร่งศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูล คาดว่าจะรู้ผลภายใน 6 เดือน และเมื่อ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับ 8 ประกาศใช้ จะมีข้อมูลให้ดำเนินการได้ทันที

ห้ามขายเหล้า-เบียร์ออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, nationtv

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบให้มีการจัดทำร่างประกาศ สธ. เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จะบังคับใช้ 7 ธ.ค.นี้ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์จำนวนมากแต่ยังเอาผิดผู้ที่มีการซื้อขายไม่ได้ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ จะต้องมีการรณรงค์อย่างเต็มที่เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตให้มากที่สุด โดยขอความร่วมมือจากบุคลากรสาธารณสุขและอสม. ในการดูแล ให้คำแนะนำ และห้ามปราม รวมถึงคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆ โดยป็นัสโลแกนรณรงค์ คือ ไม่ดื่ม ไม่ขับ ขับไม่ดื่ม

ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, thaigov

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดการประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “พยาบาลอาชีวอนามัยกับยุค New Normal” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสุขภาพคนวัยทำงาน ให้ได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับสถานะที่เปลี่ยนแปลงซึ่งพยาบาลอาชีวอนามัย มีหน้าที่ปกป้อง คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพและประชากรในชุมชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและได้รับการพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ

โครงการเจาะเลือดใกล้บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight, thailandplus

-นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานในการประชุมรับฟังนโยบายลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการโดยการเจาะเลือดใกล้บ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 3 หมอ โดยนำร่องที่รพ.นครปฐม ตั้งแต่เดือนม.ค. 2563 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการเจาะเลือดที่หน่วยบริการใกล้บ้าน เพราะสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน และสามารถรับยาได้ ตั้งเป้าในปี 2564 จะดำเนินการต่อเนื่องในรพ.นำร่องทุกเขตฯ และมีการกำกับดูแลมาตรฐานของการตรวจวิเคราะห์ การเก็บตัวอย่างและการส่งตัวอย่าง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ องค์กรเทคนิคการแพทย์ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือหน่วยบริการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างนอกรพ. เพื่อกำกับดูแลมาตรฐาน และความปลอดภัยของผู้ป่วย

โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, changmainews, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการน้ำประปาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก และเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย ซึ่งจากการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือน ปี 2560-2563 พบน้ำประปาของการประปานครหลวงที่ใช้บริโภคในครัวเรือนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย เฉลี่ย 88.07% โดยปี 2563 ผ่านเกณฑ์ 100%

กาแฟอ้างเสริมสมรรถภาพทางเพศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สำนักข่าวไทย, nationtv, newtv, thebangkokinsight, thailandplus

-นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย. ได้รับแจ้งจาก สสจ.นราธิวาส ว่าลงพื้นที่ตรวจสอบเฝ้าระวังบริเวณตลาดชายแดนไทย-มาเลเซีย ในเดือน ก.ค. 2563 พบผลิตภัณฑ์กาแฟ 2 รายการ ที่กำลังระบาดในร้านชำของชุมชน ชื่อ Natural Herbs Coffee Kopi Panggung AL – Ambiak และ Kopi Jantan Tradisional STRONG MAN COFFEE จากการสืบค้นข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่าไม่ได้ขออนุญาตกับ ออย. แต่มีการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต และก่อนหน้านี้ ด้านอาหารและยา จ.นราธิวาส เคยเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาตรฐานตรวจวิเคราะห์พบสารซิลเดนาฟิล ซึ่งจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ออกฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

โรคมะเร็งตับ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv, thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีรายใหม่ 20,671 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 15,912 ราย ซึ่งมะเร็งตับที่พบมากในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ มะเร็งของเซลล์ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตับ สาเหตุของมะเร็งเซลล์ตับเกิดจาก

ประเด็นข่าว

ภาวะตับแข็ง การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนิตปี และการดื่มสุรา ส่วนสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีเกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบ รวมถึงการมีภาวะท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น

-นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีอาการแสดงแตกต่างกัน โดยทั่วไปมักไม่มีอาการในระยะแรก อาการส่วนใหญ่ที่พบ คือ แน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อเป็นประจำ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ปวดหรือเสียดชายโครงขวา อาจคลำพบก้อนในช่องท้อง ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องโต และมีอาการบวมบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง เป็นต้น การป้องกันทำได้โดยการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบนิตปีในเด็กแรกเกิดทุกคน ไม่รับประทานปลาน้ำจืดดิบ ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง หากสงสัยว่ามีความเสี่ยงต่อมะเร็งตับควรรับปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

สิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, isaranews, thaiquote

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดระบบบริการกรณีผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบ บัตรทองรักษาได้ทุกพ.ที่มีความพร้อม ว่า ขณะนี้ สปสช. และกรมการแพทย์ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ 1 ม.ค. 2564 ได้เตรียมการรองรับทั้งในส่วนของการบริการ ระบบข้อมูล และการจ่ายยา โดยมีหน่วยบริการที่มีศักยภาพและมีความพร้อมกระจายอยู่ทั่วประเทศ 228 แห่ง

หญิงสาวเสียชีวิตหลังคลอด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-จากกรณีที่มีเพจดังโพสต์ข้อมูลหญิงรายหนึ่งเสียชีวิตหลังคลอดลูก โดยแม่ของผู้เสียชีวิตระบุว่าลูกตกเลือดมากประมาณ 1-2 ลิตร อยากให้รพ.ชี้แจงสาเหตุที่ตกเลือดมาก รวมทั้งยังมีแพทย์คนหนึ่งแจ้งว่าลูกซีพจรอ่อนมาก และ 6 โมงเช้าถึงจะปัสสาวะให้อีกครั้งหนึ่ง แต่สภาพที่เห็นคาดว่าลูกสาวน่าจะเสียชีวิตมานานแล้ว ด้านสามีผู้เสียชีวิต ระบุว่าที่ติดใจสงสัยคือช่วงที่ภรรยาเจ็บครรภ์คลอดมีแพทย์ดูแลหรือไม่ หรือปล่อยให้เบ่งคลอดเองจนเสียชีวิตและทำให้ช็อก อยากจะให้รพ.อธิบายเรื่องการดูแลระหว่างคลอดด้วย

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

